

## รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

## รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประมวล สุขสุวรรณ	ประธานสภาเทศบาล	ประมวล สุขสุวรรณ	
๒	นายเพิ่ม วันดี	รองประธานสภาเทศบาล	เพิ่ม วันดี	
๓	นายแดง วงศ์อำมาต	สมาชิกสภาเทศบาล	แดง วงศ์อำมาต	
๔	นายทองสา ชุมศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ทองสา ชุมศรี	
๕	นายบทเตรียม มังสระคู	สมาชิกสภาเทศบาล	บทเตรียม มังสระคู	
๖	นายประพันธ์ ศรีจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประพันธ์ ศรีจันทร์	
๗	นางสาววิภาวรรณ สุระสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา	
๘	นายสุวิทย์ ดิษฐ์สุนนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุวิทย์ ดิษฐ์สุนนท์	
๙	นางสุดคณิง วรรณมรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุดคณิง วรรณมรินทร์	
๑๐	นายสมศักดิ์ มังสระคู	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ มังสระคู	
๑๑	นายสมัคร จันท์งาม	สมาชิกสภาเทศบาล	สมัคร จันท์งาม	
๑๒	นายแอ็ด จิตต์เพ็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	แอ็ด จิตต์เพ็ง	
๑๓	ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาะราชี	ปลัดเทศบาล	อนันต์ เมาะราชี	

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเรียบ โยธาจันทร์	นายกเทศมนตรี	เรียบ โยธาจันทร์	
๒	นายกิตติพงษ์ เหนือโท	รองนายกเทศมนตรี	กิตติพงษ์ เหนือโท	
๓	นายอุทัย ชุมศรี	รองนายกเทศมนตรี	อุทัย ชุมศรี	
๔	นางสาวแดงอ่อน พิศเพ็ง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	แดงอ่อน พิศเพ็ง	
๕	นายทองสุข จันท์คูเมือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ทองสุข จันท์คูเมือง	
๖	นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กฤษณะพงษ์ น้อยชา	
๗	นายพีรพงษ์ บัวไข	ผู้อำนวยการกองคลัง	พีรพงษ์ บัวไข	
๘	นางสุภาวดี น้อยชา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สุภาวดี น้อยชา	
๙	นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	ภาคภูมิ ธนสีลังกูร	
๑๐	นายสุรียา การะเกษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรียา การะเกษ	
๑๑	นางสาวสรินยา โยธาจันทร์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	สรินยา โยธาจันทร์	
๑๒	นายโชคชัย คำบุตดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	โชคชัย คำบุตดี	

๑๓	นายโชคชัย คำบุตตี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	โชคชัย คำบุตตี	
๑๔	นางรุ่งอาทิตย์ กุมภาวา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	รุ่งอาทิตย์ กุมภาวา	
๑๕	นายทวีวุฒิ จันท์คูเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ทวีวุฒิ จันท์คูเมือง	
๑๖	นางสาวนรมน พูลสระคู	เจ้าพนักงานธุรการ	นรมน พูลสระคู	
๑๗	นายสาคร มาตรสี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	สาคร มาตรสี	
๑๘	นางสว่าง สาคร	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สว่าง สาคร	
๑๙	นางสาวอัญชลี คุณมาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	อัญชลี คุณมาศ	
๒๐	นายอำพันธ์ แก่นวิชา	นักพัฒนาชุมชน	อำพันธ์ แก่นวิชา	
๒๑	นางวาสิฏฐี ภาษิตร	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	วาสิฏฐี ภาษิตร	
๒๒	นางสาวอภิญญา อาษาธง	นักวิชาการสาธารณสุข	อภิญญา อาษาธง	
๒๓	นางนิยม จันท์สระคู	คนสวน	นิยม จันท์สระคู	
๒๔	นางสาวสุวรรณี นนทอ่อน	ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ ๑	สุวรรณี นนทอ่อน	
๒๕	นายบรรจง ภาชนะวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	บรรจง ภาชนะวรรณ	
๒๖	นางสาวทิพวรรณ สำเนียงเย็น	ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ทิพวรรณ สำเนียงเย็น	
๒๗	นางสุทิน บุญเลิศ	พนักงานดับเพลิง	สุทิน บุญเลิศ	

- เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายประมวล สุขสุวรรณ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

- เริ่มประชุมสภาเทศบาล เวลา ๑๐.๐๐ น.

#### นายประมวล สุขสุวรรณ ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

/พ.ศ. ๒๕๔๗...

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

### ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมัคร จันทรงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมัคร จันทรงาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้คัดเลือกผมเป็นประธานตรวจรายงานการประชุม และได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม ผลคือไม่มีส่วนแก้ไขจึงขอเรียนสมาชิกสภาได้ทราบครับ

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

ในส่วนเอกสารเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งหนังสือพร้อมกับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้อ่านและตรวจทานแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

### ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่อง กระตุ่ถาม

- (ไม่มี)

### ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่อง เสนอให้คณะกรรมการสภาพิจารณาแล้วเสร็จ

(ไม่มี)

### ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องที่เสนอพิจารณาใหม่

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

๕.๑ การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหม้อรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายเรียบ โยธาจันทร์  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรี จะให้รองนายกได้ชี้แจงครับ

นายกิตติพงษ์ เหนือโท  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายกิตติพงษ์ เหนือโท รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหม้อรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตามนโยบายผู้บริหาร

/เพื่อให้นักเรียน...

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาคารเรียนรู้ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ได้เรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเอก พร้อมพัฒนาด้านทักษะและประสบการณ์สำหรับเด็ก ในทุกระดับ รวมทั้ง ให้เด็กนักเรียนได้รับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาทั้งสองแห่งได้เห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์ทั้งสองแห่งแล้ว และมติประชาคมหมู่บ้าน บ้านร้านหญ้า ได้เห็นชอบแล้วเช่นกัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นายสมศักดิ์ มังสระคู  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
กระผมนายสมศักดิ์ มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขอสอบถามเด็กที่จะย้ายมา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวงจะมีปัญหาเกี่ยวกับรับส่งนักเรียนไหมครับ จะมีเด็กจากบ้านเถียงมาด้วย จะมีผลกระทบไหม เด็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวไหม มีวิธีตั้งรับยังไงครับ

นายสมัคร จันทรงาม  
สมาชิกเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
กระผมนายสมัคร จันทรงาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติสอบถามว่าจะมีนักเรียนจากศูนย์บ้านเถียง หมู่ ๔ และหมู่ ๓ จะมีการตั้งรับยังไงครับ นับว่าเป็นผลดีเพราะโรงเรียนอนุบาลมีความพร้อม มีบุคลากรเยอะ แต่มีผลกระทบต่องบประมาณหรือไม่

นายโชคชัย คำบุตตี  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
กระผมนายโชคชัย คำบุตตี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้านหญ้าร่วมกับส่วนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทางคณะกรรมการศูนย์บ้านร้านหญ้าและคณะกรรมการศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีมติที่ประชุม โดยศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ยินดีที่จะรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหญ้า ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ก็ได้นำเข้าประชาคมหมู่บ้านของบ้านร้านหญ้า ที่ประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบในการย้ายรวมโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ จุดแข็งของการรับย้าย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมีรถรับส่งนักเรียน ปัจจุบันก็มีการรับส่งถึงบ้านโปนเตื่อ และก็มีรถรับส่งพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา การบริหารจัดการ มีรถรับส่งทุกวัน เป็นสองรอบ รอบแรกไปทางบ้านโปนเตื่อรอบที่สองไปทางบ้านเขวา เทศบาลตำบลทุ่งหลวงมีคณะผู้บริหารที่มีแนวนโยบายที่จะก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น นักเรียนที่มาเรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวงจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับคณะครูที่หลากหลายสาขาวิชาเอกเอกภาษาไทยเอกภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมีทักษะประสบการณ์ความพร้อมที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัดแต่ระดับภาคต่อไป

/จุดอ่อน...

จุดอ่อน เด็กนักเรียนอาจจะมีการเดินทางไกลบางครั้ง อาจไม่ทันรถรับส่ง ผู้ปกครอง อาจจะต้องนำลูกมาส่งเอง นักเรียนอาจจะเคยเรียนกับรุ่นพี่อาจจะยังไม่ชินนักเรียน จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอาจจะมีต่างภาษา แต่ก็จะต้องใช้เวลาปรับตัว

นายกิตติพงษ์ เหนือโท  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายกิตติพงษ์ เหนือโท รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารก็ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาลูกหลานในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้เกิดความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของเด็กนักเรียนได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือที่จะนำยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหญ้ารวมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ผ่านขั้นตอนคณะกรรมการบริหารศูนย์ และได้นำเข้าประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านให้ความเห็นชอบ กองการศึกษาจะมีการประชุมเกลี่ยนักเรียน จัดครูเข้าสอน เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน ส่วนในเรื่องของทางสมาชิกได้เป็นห่วงบุตรหลานในเรื่องของการเดินทาง จะมีรถรับส่งบริการ มีนโยบายซื้อรถคันใหม่ เป็นคันใหญ่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน ในภาพรวมแล้วจะเกิดผลเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนของเรา มากกว่าอยู่ที่เดิมเพราะที่เดิมมีครูคนเดียว อยู่ที่เทศบาลมีคุณครูหลากหลาย เด็กจะได้รับประสบการณ์จากคุณครูหลายๆคน น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหญ้ารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหญ้ารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวงจำนวน ๑๐ เสียง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

๕.๒ รับมอบ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แปลง R ๗/๒ ส่วนที่ ๓ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสโครงการ รอ ๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๒๖๑ พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกิตติพงษ์ เหนือโท  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายกิตติพงษ์ เหนือโท รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารขอเสนอญัตติข้อที่ ๒ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในการพิจารณา รับมอบ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แปลง R ๗/๒ ส่วนที่ ๓ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสโครงการ รอ ๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๒๖๑ พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อให้เทศบาล  
/ตำบลทุ่งหลวง...

ตำบลทุ่งหลวงดูแล บำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ที่กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือสิทธิอื่นเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้โปรดพิจารณารับมอบโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายสุริยา การเกษ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผม นายสุริยา การเกษ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเพิ่มเติมได้ละเอียดในการลงพื้นที่ตรวจสอบตัวโครงการที่จะทำการถ่ายโอน มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลทุ่งหลวงกับตำบลหินกองอยู่ในส่วนของเส้นแบ่งเขต โดยการตรวจสอบเบื้องต้นจะมีล๊อคคอนกรีตจำนวน ๓ จุด ท่อเหลี่ยม ที่ถ่ายโอนมา ๔ จุด อาคารรางเค ท่อระบายน้ำก็มีการถ่ายโอนมา ๒๔ จุด อยู่ประมาณ ๑๖ จุด แต่ในส่วนของการรับมอบจะต้องถ่ายโอนทั้งโครงการ จึงขอนำเรียนให้ทางสภาทราบและพิจารณาว่าจะรับถ่ายโอนทั้งโครงการหรือว่าจะหารอกับทางพัฒนาที่ดินว่าจะรับเฉพาะในส่วนของเทศบาล เพราะอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว

ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี เลขานุการสภาเทศบาล ในวาระเรื่องของการรับถ่ายโอน ภารกิจในโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ ๓ ส่วน ส่วนที่จะดำเนินการถ่ายโอน อยู่ในส่วนที่ ๓ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารที่แนบมาในญัตติ ซึ่งได้ให้สมาชิกสภาแล้ว มีรายการที่จะส่งมอบที่ถ่ายโอนมาให้เทศบาลเราจะมีทั้งหมด ๑๓ รายการ แนบท้ายในญัตติที่เขียนว่าบันชีโครงการ เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตามที่กองช่างได้ตรวจสอบแนวเขตพิกัด แต่ที่ดินแปลงนี้ได้ทำเรื่องส่งมอบให้เทศบาลทั้งแปลง กองช่างได้ตรวจสอบมีท่อใหญ่ ๔ จุด กองช่างแจ้งว่ามี ๓ จุด และแนวทางระบายน้ำรางเค ที่ถ่ายโอนมา ๒๔ จุด กองช่างตรวจสอบมี ๑๖ จุด หลักของการถ่ายโอนรับมอบภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส่วนที่อยู่นอกเขตก็จะเป็นภาระหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นนั้น การที่จะรับมอบโครงการที่ถ่ายโอนมาเป็นภารกิจที่ตามแผนควรจะให้ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแนวพิกัด ที่จะถ่ายโอนกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ยืนยันแนวเขตยืนยันโครงการที่อยู่ในเขตเทศบาลกับทางฝ่ายช่างที่ตรวจสอบอยู่ในเขตเทศบาล

/ตำบลทุ่งหลวง...

ตำบลทุ่งหลวง ถ้ารับโอนในส่วนของนอกเขตไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้เทศบาล ก็จะ  
รับมอบในส่วนของที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้ทางกองช่างได้ระบุเลยว่ามีจำนวน  
กี่จุด เพื่อความชัดเจน เช่น ท่อใหญ่มี ๓ จุด ก็รับมอบ ๓ จุด ส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ก็ให้กรม  
พัฒนาที่ดินมอบให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่อไป

นายสมัคร จันทรงาม  
สมาชิกเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายสมัคร จันทรงาม สมาชิกสภาเทศบาล เป็นโครงการที่ดี ทางกองช่างยัง  
สนับสนุนอยู่ในเขตแดนพื้นที่ ฝากสมาชิกช่วยพิจารณา

ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี เลขานุการสภาเทศบาล ในเรื่องของการรับมอบ  
ภารกิจถ่ายโอนให้ส่วนราชการ เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนมาตามการกระจายอำนาจท้องถิ่นที่  
รับมอบถ่ายโอนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ ถ้ามีภารกิจถ่ายโอนท้องถิ่นก็ต้องรับมอบ  
เพียงแต่เมื่อโครงการมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบหรือมีประเด็นที่การรับมอบในการโอนยังไม่  
เรียบร้อยมีความบกพร่องก็สามารถที่จะยืนยันไปให้เจ้าของงบประมาณที่จะถ่ายโอน  
ตรวจสอบ เช่น เป็นโครงการที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยการตรวจรับยังมีข้อบกพร่องที่  
จะต้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการท้องถิ่นก็สามารถแจ้งให้กับหน่วยงานที่จะถ่ายโอนได้ไป  
ตรวจสอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะส่งมอบแต่เมื่อเป็นภารกิจที่ถ่ายโอน  
ตาม พรบ.กระจายอำนาจท้องถิ่นก็ต้องรับโอนเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชน  
ในพื้นที่ที่ดำเนินการเพียงแต่การรับมอบนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกต้อง โครงการนั้นเสร็จ  
สิ้นเรียบร้อยส่วนโครงการที่อยู่ในหลักประกันสัญญาสามารถรับมอบได้เพียงแต่เวลาที่  
จะแก้ไขหรือปรับปรุงในระยะ หลักประกันสัญญาเราสามารถทำเรื่องไปหาเจ้าของ  
งบประมาณ ที่ถ่ายโอนมาเพื่อเพื่อให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไข

นายบทเตรียม มังสระคู  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายบทเตรียม มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด้วยกับท่านสมัคร จันทรงาม  
ก่อนที่จะจะทำการถ่ายโอนอยากให้กองช่างระบุให้ชัดเจน สมาชิกสภาฯยังไม่เข้าใจว่ามี  
จุดไหนบ้าง

นายแดง วงศ์อำมาต  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายแดง วงศ์อำมาต สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามครับ ว่าถ้าเรารับถ่ายโอน  
จะมีผลกระทบไหมครับ หรือถ้าเราไม่รับถ่ายโอนจะมีผลกระทบไหมครับ

นายเรียบ โยธาจันทร์  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรี ญัตตินี้ผมขอถอนญัตติให้ช่างทำเอกสาร  
มาใหม่ให้ชัดเจนกว่านี้ครับ

/นายประมวล...

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

๕.๓ กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยแรกของปี ๒๕๖๗ และสมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ ของปี ๒๕๖๖ ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องของการกำหนด สมัยประชุมสามัญ ประจำปีของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ เว้นวรรคแรกบัญญัติว่า ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนดและมาตรา ๒๔ วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น” วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปี ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไปให้ ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาหารือ ที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีจึง ขอให้ที่ประชุมกำหนด วันประชุมของสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ว่าเริ่มต้นเมื่อใด และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ

นายสมัคร จันทร์งาม  
สมาชิกเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายสมัคร จันทร์งาม สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอสมัยประชุมสามัญเป็น ๔ สมัย ดังนี้

๑. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ ๓ สมัย
  - สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
  - สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
  - สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๗
  - สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน

ผู้รับรอง

นายสมศักดิ์ มังสระคู นายแอ๊ด จิตต์เพ็ง

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ อีกหรือไม่ครับ  
ไม่มีสมาชิกเทศบาลยกมือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญเป็น  
อย่างอื่นจึงถือว่าที่ประชุมมีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของเทศบาลตำบล  
ทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยแรกปี ๒๕๖๗ รวมเป็น ๔ สมัย ดังนี้

๑. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ ๓ สมัย
  - สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
  - สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน

/สมัยสามัญ...



- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน

๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๗

- สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๓๐ วัน

## ที่ประชุม

มีมติการกำหนดสมัยประชุมสภาปี ๒๕๖๖ และครั้งแรกของปี ๒๕๖๗

ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ จำนวน ๑๐ เสียง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกจะสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เรียนเชิญครับ

นายทองสา ชุมศรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

กระผมนายทองสา ชุมศรี สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามถนนลาดยางจากทางบ้านคูติน  
ทราย-สระโพหนอง เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอแจ้งทางคณะ  
ผู้บริหารช่วยพิจารณางบประมาณด้วยครับโดยเฉพาะสระโพหนอง เป็นหลุมเยอะมาก  
เดินทางไม่สะดวก

นายประพันธ์ ศรีจันทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

กระผมนายประพันธ์ ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามถนนระหว่างบ้านจาน  
เตย มุ่งเข้าสู่คูตินทราย มีการแก้ปัญหาเบื้องต้น เอาปูนไปหยอดเป็นนูนๆ ทำให้ถนนไม่  
เรียบเสมอ ถ้าปรับรถจักรยานยนต์เป็นอันตรายมากครับ

นางสุดคณี วรรณมรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ดิฉันนางสุดคณี วรรณมรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเรื่องรถโรงเรียนศูนย์  
อนุบาลเทศบาล ดำเนินการถึงไหนแล้วคะ

นายเรียบ โยธาจันทร์  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรี ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนบ้านคูติน  
ทราย-สระโพหนอง เทศบาลดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น ตอนนี้รองบจาก อบจ. แต่ปีที่ผ่าน  
มาก็มีปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดก็เองบไปลงน้ำท่วม  
ก่อน ทางคณะผู้บริหารไม่แน่ใจก็กำลังเร่งงบประมาณกับส่วนกลาง ส่วนเรื่องรถ  
โรงเรียนมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการแล้ว มีการตกลงซื้อ มีการมัดจำแล้ว อยู่  
ในช่วงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

นายสมศักดิ์ มังสระคู  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

กระผมนายสมศักดิ์ มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเรื่องในการประชุมแต่ละ  
สมัยอยากจะให้สมาชิกพนักงานทุกท่านร่วมปรึกษาหารือกัน แสดงความคิดเห็น กองช่างได้  
/ชี้แจงการดำเนิน...

ชี้แจงการดำเนินโครงการ กองคลังชี้แจงงบประมาณ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เรื่องที่สอง หลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการศึกษาดูงาน เรื่องที่สามช่วงนี้หน้าแล้ง ระบบสูบน้ำไฟฟ้าให้ช่วยสูบน้ำขึ้นคลองเพื่อ ให้ประชาชนไว้ใช้เลี้ยงสัตว์

นายแอ็ด จิตต์เพ็ง  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายแอ็ด จิตต์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามถนนเส้นคูตินทราย ตาหยวกงบประมาณไปถึงไหนแล้วครับ

นายสุรียา การะเกษ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายสุรียา การะเกษ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบในส่วนขอโครงการที่เราได้ตกลงคุยกันไว้โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจว่าจะเลือกโครงการไหนก่อน ทางกองช่างต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับ ในช่วงที่ทำเอกสารมีข้อผิดพลาดว่า ผมได้ส่งโครงการไปแล้วขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมเข้าไปแก้ไขโครงการ ทำให้โครงการตาหยวกคูตินทรายตกหล่น แต่ก็ยังมีโครงการในระบบ ๓ โครงการ แต่โครงการที่ส่งไปจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่แน่นอน แต่เราจะทำเรื่องของบเหลือจ่ายกับทางจังหวัดไป ทำให้มีโอกาสที่จะได้โครงการค่อนข้างเยอะกว่า กำลังติดตามให้อยู่ครับ

นายเรียบ โยธาจันทร์  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรี ปัญหาตาหยวกคูตินทราย ที่ทำให้ตกหล่นตากรอเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัด ในส่วนของการศึกษาดูงานจะให้ทางกองคลังได้ชี้แจง แต่ทางคณะผู้บริหารก็มีการติดตามโครงการ

ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาราชี เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องปัญหาความเดือดร้อนทางคณะผู้บริหารและทางกองช่างก็ได้ตอบท่านสมาชิกสภา ในเรื่องของงบประมาณตามที่สมาชิกได้เรียนสอบถามเรื่องไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตั้งไว้อยู่ในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้ตั้งของกองการศึกษา แต่ด้วยงบประมาณเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ การที่จะมีงบเข้าแล้วจะไปศึกษาดูงาน เกรงว่าปลายปีงบประมาณงบประมาณไม่เข้า ตอนนี้งบประมาณยังต้องใช้อย่างจำกัด แต่ถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ ค่อยมาดูกันอีกทีครับ

นายสมัคร จันทรังาม  
สมาชิกเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายสมัคร จันทรังาม สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ตอนนี้ยังไม่มีมีการขับเคลื่อน ฝากถึงกองช่าง ปัญหาหน้าแล้งจะเข้ามา ช่วยผันน้ำขึ้นทุ่งจะได้ไหมครับ เรื่องพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ หน้าบ้านของนางวิไล ตอนนี้เข้าสู่หน้าแล้งน่าจะดำเนินการได้ เรื่องที่สามการขยายเขตประปาตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ เรื่องที่ ๔ ศึกษาดูงาน เรามีสององค์กร ของครูกับพนักงาน แนะนำให้ไปพร้อมกันเลยครับขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ติดตามโครงการสะพานข้ามลำพลับลาให้

/นายสุรียา....

นายสุริยา การเกษ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายสุริยา การเกษ ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องเครื่องสูบน้ำ ตอนนี้เครื่องใช้งาน  
ได้ปกติ แต่ว่าเราจะสูบน้ำไปให้ใคร และเราจะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ แต่ถ้ามีประชาชนที่  
ต้องการใช้น้ำก็สามารถมาแจ้งทางกองช่างได้ครับ ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำใช้ได้ปกติ  
ครับ เรื่องของถนนหน้าโรงเรียน เราก็เข้าไปดำเนินการหลายครั้ง แกะไขลงหินคลุกเพื่อให้  
นักเรียนได้เดินทางสะดวก แต่มีคนเอาดินลงไปถมทับหินคลุก ทำให้ถนนกลับมาชำรุดอีก  
การขยายเขตประปาทางกองช่างออกสำรวจหลายครั้งมีการนำเสนอแต่ว่า งบประมาณ  
ของเรายังไม่งบประมาณลงมา เราก็ยังดำเนินงานอะไรไม่ได้ครับ

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่

- ไม่มี

นายประมวล สุขสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล

เราก็ได้ประชุมครบทั้ง ๖ วาระแล้วขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ ถ้าไม่มีเรื่องเสนอผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เลิกประชุมสภา เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวนรมน พูลสระคู)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท .....  
(อนันต์ เมฆะราชย์)  
เลขานุการสภาเทศบาล  
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นายสมิคร จันทร์งาม)  
ประธานตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นายสมศักดิ์ มั่งสระคู)  
รองประธานตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นายทองสา ชุมศรี)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นายสุวิทย์ ดิษฐ์สุนนท์)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาววิภาวรรณ สุระสังข์)  
เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....  
(นายประมวล สุขสุวรรณ)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
ผู้รับรองรายงานการประชุม